

Ngọn lửa của Trái tim- Nghề Điều dưỡng

Điều dưỡng 2 tiếng thân yêu, tự hào áo trắng, em yêu trọn đời điểm thêm mật ngọt cho đời tấm lòng điều dưỡng rạng ngời yêu thương. Điều dưỡng là khoa học và nghệ thuật về chăm sóc, đáp ứng nhu cầu cơ bản cho người bệnh. Trong các cơ sở y tế, người đầu tiên đón em bé chào đời là người hộ sinh, người chăm sóc, động viên người bệnh lúc đau ốm hay giai đoạn cuối cuộc đời là người điều dưỡng. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe do điều dưỡng hộ sinh cung cấp mang tính phổ biến liên tục tác động lớn tới sự hài lòng của người dân. Người phụ nữ cùng với cây đèn hàng đêm chăm sóc thương binh là niềm tin, là động lực giúp người điều dưỡng luôn phấn đấu vì sự phát triển của nghề điều dưỡng. Ngọn đèn của Florence đã trở thành biểu tượng của ngành điều dưỡng mãi mãi soi sáng cho ngành điều dưỡng hôm nay và mai sau luôn thôi thúc những người điều dưỡng vượt qua khó khăn tận tâm vì người bệnh. À hôm nay, ngọn đèn ấy vẫn bừng cháy khắp mọi quốc gia với thông điệp của tình yêu, sự hồi sinh mãnh liệt kia. Florence nay tingle đã đến với chúng ta cùng với ngọn lửa của tình yêu thương con người bất diệt, ngọn lửa sẽ tiếp tục soi sáng cho những trái tim về tình yêu nghề của những người điều dưỡng Việt Nam. Chúng ta vô cùng tự hào đón nhận ánh sáng từ Ronald nay tingle đêm khi mọi người chìm trong sắc. Ừ còn lại em lặng lẽ thăm bệnh nhờ. Như bao nỗi, đau bao buồn, phiền, trăn trở. Cứ bàn tay mát dịu chiếc áo trắng chang chang. Thì em bao la. Như ngọn đèn trong đêm. Nhiều gương thơ dịu êm đêm như lời ru của mẹ như trăng thơ. , tay. Bàn tay you hear tình yêu thương? Ở trọn nỗi đau xoa dần, vậy thời gian ra nỗi đau xoa dần theo ngày tháng cơ. Ở chỉ còn lại tình em đồng mai trong trái tim. Chỉ còn lại tình em đắm má. Giọng trái tim vào người. Ôi bác hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp đầy cam go nhưng bác vẫn dành sự quan tâm sâu sắc đối với ngành điều dưỡng Việt Nam. Ý tá trần nhượng là một nghề. Mai lại là một ngày vụ việc gìn giữ và bồi thường sức khỏe của dân tộc, dân tộc, người y tá phải gánh một phần quan trọng, quan trọng, quan trọng. Vì vậy y tá là những chiến sĩ đánh giặc uổng để bảo vệ sự kháng kiên của giống nòi, nhưng chính sĩ y tá phải chịu khổ, chịu khó phải giàu lòng bác ái khi sinh. Khắc sâu lời dạy của người đội ngũ điều dưỡng Việt Nam đã đóng góp công sức to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân với lực lượng chiếm hơn 60% nhân lực ngành y tế hoạt động trong các cơ sở đào tạo cơ sở y tế

từ trung ương tới địa phương, đặc biệt trong cuộc chiến phòng chống đại dịch covid 19 đội ngũ điều dưỡng thực sự là những chiến sĩ tuyến đầu. Dũng cảm đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dẫn thân vào nơi nguy hiểm để thực hiện truyền thông phòng chống bệnh dịch truy vết sàng lọc cách ly, xét nghiệm tìm chủng, theo dõi, chăm sóc và là chỗ dựa về tinh thần cho người bệnh covid 19, 5, 1990 với nguyện vọng của đông đảo điều dưỡng hộ sinh, kỹ thuật viên trong cả nước và xu thế hội nhập quốc tế ngày 26 tháng mười năm 1990. Đại hội đại biểu toàn quốc hội điều dưỡng Việt Nam được long trọng tổ chức tại hội trường 3 đình để thành lập theo quyết định số 307 lâm của chủ tịch hội đồng bộ trưởng. Ngọn lửa đã được trao cho bà vi nguyệt hồ, chủ tịch sáng lập hội điều dưỡng Việt Nam. Bà đã được suy tôn là florence nai tingle của Việt Nam 5 2023 được tổ chức công nhận chất lượng quốc tế, trao tặng giải thưởng cống hiến trọn đời. Ngọn lửa tiếp tục được chuyển giao. Do ths Nguyễn hoa, Trịnh Thị loan, Nguyễn Bích lưu, tô thị diễm, Trần Thị châu. Những người đã đặt nền móng cho sự phát triển của hội điều dưỡng, đặc biệt là thầy thuốc ưu tú Phạm Đức mục, chủ tịch hội điều dưỡng Việt Nam, nguyên phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế, một người thầy, người lãnh đạo tâm huyết đối với sự phát triển của ngành, điều giữa Việt Nam và sự tiến bộ của người điều dưỡng. Trải qua 32 5 xây dựng và phát triển hội điều dưỡng Việt Nam đã trở thành tổ chức đại diện cho tiếng nói của hơn 120.000 hội viên. Với sứ mệnh vì nghề nghiệp, vì hội viên và vì sức khỏe nhân dân và giá trị cốt lõi tự nguyện, tự quản nghĩa tình hội đã có nhiều đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của chuyên ngành điều dưỡng đó là phát triển mạng lưới tổ chức hội trên phạm vi toàn quốc với hơn 800 chi hội cơ sở. Đảm bảo nguyên tắc tự chịu trách nhiệm và tự bảo đảm kinh phí hoạt động vận động, chính sách phát triển ngành. Điều dưỡng ở Việt Nam trên các lĩnh vực đào tạo, quản lý, thực hành, chăm sóc và chế độ chính sách đối với điều dưỡng viên, xuất bản tạp chí điều dưỡng có mã chuẩn quốc tế và tổ chức được 10 hội nghị khoa học điều dưỡng toàn quốc, trung tâm tư vấn và dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ+ đồng của hội được bộ y tế công nhận đủ điều kiện đào tạo liên tục cán bộ y tế. Hợp tác chặt chẽ với nhiều tổ chức trong nước và quốc tế để phát triển ngành điều dưỡng ban hành chuẩn đạo đức nghề nghiệp, điều dưỡng viên Việt Nam vinh danh điều dưỡng viên tiêu biểu của hội điều dưỡng Việt Nam với những đóng góp quan trọng vào sự phát triển ngành, điều dưỡng hội điều dưỡng Việt Nam đã được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3, thủ tướng chính phủ tặng= khen bộ trưởng bộ y tế tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc. Đặc biệt có nhiều hội viên được chủ tịch nước phong tặng, huân chương lao động có hàng ngàn điều dưỡng hộ sinh. Kỹ thuật viên đã được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú được các cấp tặng nhiều= khen và danh hiệu thi đua cao quý. Ngọn

đen tiếp tục được thắp sáng và chuyển đến 63 tỉnh thành trong toàn quốc với một thể hệ điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao đầy trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết thực sự tiêu biểu cho một nghị lực phấn đấu sự sáng tạo không ngừng với hoài bão, vươn cao vươn xa vì sự phát triển của ngành điều dưỡng Việt Nam. Ngọn đèn đang được trân trọng đặt trên đài lửa, cảm ơn ngọn đèn florance, nai tingle cảm ơn ngọn lửa ánh sáng của niềm tin, của tinh thần dũng cảm của trái tim. Nhân ái nào chúng ta hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa từ trái tim, cùng gìn giữ, tiếp nối để ngọn lửa của lorence nai tingle mãi mãi khơi nguồn yêu thương con người, khơi lòng say mê nghề nghiệp cho mọi thế hệ điều dưỡng hôm nay và mai sau điều dưỡng nghề của trái tim. Cửa lòng can đảm của sự dấn thân, của tình yêu con người và cả sự hy sinh thầm lặng nối tiếp truyền thống của thế hệ cha anh, đội ngũ điều dưỡng Việt Nam hôm nay thấm nhuần lời dạy của bác hồ, tự hào gánh trên vai sứ mệnh vì hội viên, vì nghề nghiệp, vì sức khỏe, nhân dân, quyết tâm tạo nên sự thay đổi về chất lượng dịch vụ, chăm sóc với phương châm chuyên nghiệp, chất lượng, an toàn và sự hài lòng của người dân. Thì nụ cười em giương trên môi thế đứng trong tim dịu dàng, áo trắng nhẹ nhàng, chân bước ân cần đồng nó. Như một tuần mẹ ơi, trời lục viet hồi gì mỗi kiếm tiền chiều nay giữ rồi mình vào lại bên em xuống rồi đi bao nỗi đau danh là những rừng sâu như em quên đi tình riêng vì nếu vui, hãy buông cười bao giờ đi. Ơ người yêu chưa? May lắm rồi. Biết nhiều người bệnh hơn người ơi. Bây giờ từ hơ. Chao ơi, chị ơi.

Done Recognizing Speech Ôi play tao. Ôi theo từng giây đông Giang, chiều 10 ngày hay đêm phun mưa hay đã cười đùa, ơ. À ui ngày hay đêm mưa hay lắm? Để được dạ được làm rõ.